







SỮA NƯỚC TƯƠI

NESTLÉ

MILK

CON-CHIM



Là thứ sữa rất trong sạch, rất bổ dưỡng, de tiêu hóa, lúc nào dùng cũng tốt.

Thứ sữa này quả nhiên là đã có tiếng khắp hoàn-cầu.



Họ văn trở lại dáng Crème SIMON

Phụ nữ đều có dáng Crème SIMON vì nó có chất làm cho da mịn óng ánh... Dùng một ly nhỏ nước lạnh... Dùng một ly nhỏ nước lạnh...

CREME SIMON dùng theo vớ da vào buổi sáng... CREME SIMON M.A.T. (Milk, Active, Tonique)

Mã nhớt làm cho da mịn óng ánh... Theo thị hiếu, qui có bấy nhiêu... HẠN QUÍ CẢ BẮC ĐẸP QUI CẢ VẬT.

TRUYỆN-NHÂN HOA BAY...!

Của Nguyễn-Quân-Thiếp. Tặng những thiếu-nữ nào ưa mộng cho màu cờ bóng...

Anh nắng dịu-dàng âm-áp xuyên qua những cánh lá còn lỏng lẻo... Một bầu thanh-khi tán-mạnh khắp không gian...

Lan tựa mình bên cửa sổ mơ màng nhìn qua khóm hồng... Lan thấy hơi mình vô cùng buồn tẻ... Lan rời lệ, vì Lan thấy hơi mình vô cùng buồn tẻ...

Tâm giờ, chín giờ qua. Lan hơi đói, nằng bước lại bàn ăn... Nhưng nắng thấy « xúp » đã lạnh ngắt tự lúc nào.

Nem chiếc muỗng xuống bàn, nằng bước đến khép sơ cửa lại, rồi lên giường nằm. Nằng vừa đặt lưng xuống thì nghe có tiếng giày bước trước ngõ...

Đúng 6 giờ sáng Thọ mới mở mắt. Lan buồn bã, nhưng vẫn một nụ cười và một câu vanh-vơ...

Ngon hiệu-phong từ xa thổi lại bên vườn hoa: Cảnh hoa lay động, cánh hoa rơi tâu... Hoa bay... Cảnh hoa mịt-mờ bay theo chiều gió...

Bóng-hồ treo trên tường đã đỏ 7 giờ. Lan bắt đầu lên và gọi con ở đóm các thức ăn dọn lên bàn...

Nàng hôm nay đã nghiêm nghị là một bà lýuyn. Chông Lan ởng Huyện Thọ hiệu đang tông-sự tại soát-phủ...

Lan lạy làm lễ này không biết tại sao đã bấy giờ đêm mà ông Huyện chưa về.

Bóng đèn xanh trên trần nhà tỏa xuống những tia sáng to mờ nhạt leo.

Lan đang trần-trở trên giường bệnh, bêm khuya Con ở cũng mới mồm, ngà qu xuống chiếc ghế bô bên cạnh...

Một anh bạn trẻ em năm

PHÒNG CÔI MẠCH NGUYỄN-VĂN-KHAI... GIỜ CÔI MẠCH: Sáng mai, từ 7 h. à 10 h. Chiều... từ 18 h. à 18 h.



RƯỢU DUBONNET là rượu đỏ và đường, lập tức lúc lại ĐẠI-LY ĐỘC QUYỀN Compagnie Optory - ROBIN

GỐC CÔNG Docteur ĐỒ-ĐU-ÁNH Chuyên trị các bệnh thường sinh trong bồn... Sẻ mở phòng khám bệnh tại Gò Công (Ville) ngày 18 Janvier 1927...

PHARMACIE PRINCIPALE SOIRENE M. HEUMANN SAIGON TỰ-NAM 1865 BÀ ĐỒI ĐỒ ĐUNG THỦ THUỐC HIỆU NÀY

Tìm Đạo Chánh LÀ ĐÀNG PHƯỚC THẬT

ĐOÀN THỨ HAI Đức Chúa Trời và Đạo Đức Chúa Trời, thì là trọng vọng vô cùng, cao cả vô cùng, trí loại người hiền không thấu...

việc chi thuộc về hồn lánh Đức Chúa Trời và Đạo Đức Chúa Trời, thì là trọng vọng vô cùng, cao cả vô cùng, trí loại người hiền không thấu...

đời xưa, mà bấy giờ hãy còn danh tiếng nữa, là khôn ngoan hơn hết tron loại người ta, tên là Salomon...

đó là làm sao? Là điên hay là khôn ngoan quá đời mà thôi! Trái đất thì tròn và xây tròn như xây bờ hồ, và chạy vòng chung quanh mặt trời...



